



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 30 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,583 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 65,153 ราย หายป่วยแล้ว 36,254 ราย เสียชีวิตสะสม 203 ราย รักษาตัวอยู่รพ. 28,696 ราย อาการหนัก 871 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 250 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 1,411,614 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 151,996,810 ราย เสียชีวิต 3,193,167 ราย รักษาหาย 129,267,060 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ **กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 800 ราย มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ **อิสราเอล** พบผู้รับวัคซีนโควิด19ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย **บราซิล** ผู้เสียชีวิตเกินกว่า 4 แสนราย ยืนยันยังไม่ประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีน ขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 18 ล้านราย เพื่อยาอายุรเวทมีประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง **อินเดีย** เครื่องบินทหารสหรัฐฯ ลำเลียงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมาช่วย **เวียดนาม** พบผู้ติดเชื้อในประเทศครั้งแรกในรอบ 35 วัน WHO เผยประชากรยุโรปรับวัคซีนโควิด19 สูงกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ 1.5% **ญี่ปุ่น** รั้งมอวัคซีนโควิดล็อตแรกจากโมเดอร์นา รออนุมัติใช้เร็วๆนี้ **อังกฤษ** แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์จากอินเดีย B.1.617 หลังพบผู้ติดเชื้อในอังกฤษเพิ่มเป็นอย่างน้อย 400 รายภายในเวลากว่าสัปดาห์ บ่งชี้ให้เห็นว่าเชื้อกลายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ผลข้างเคียงวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @SuperGibzz ระบุ มีแพทย์อีก 2 รายที่ฉีดซิโนแวค 30 นาที แขนสองข้างชาและอ่อนแรง อาการไม่ดีขึ้นหลัง 24 ชม. มีโอกาสไม่หาย และอาจมีเคสมากกว่านี้ สธ.ตรวจสอบสวนหรือออกมาให้ข้อมูล ไม่โทษแต่ ISSR และบอกว่าหายเองได้

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @jeanhawl ทวิตภาพที่ได้รับจากการแชร์ในไลน์เกี่ยวกับผลข้างเคียงและอันตรายของวัคซีนซิโนแวค รวมถึงให้ส่งต่อข้อมูลชุดนี้ให้มากที่สุด

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @ไอซ์ ระบุ สธ.สั่งไม่ให้แพทย์พูดถึงผลข้างเคียงของซิโนแวค เรื่อง stroke อัมพฤกษ์ชั่วคราว แขนขาชา ง่วงนอนไปจนถึงเสียชีวิต โดยมีการทวิตเป็นจำนวนมาก

#### 2.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, nationtv, Innnews, thaigov)

-นายอนุชาบุรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ ระบุ รัฐบาลไม่ปิดกั้นภาคเอกชนร่วมจัดหาวัคซีน โดยภาคเอกชนได้มีติดต่อกับผู้ผลิตจากต่างประเทศแล้ว แต่จะส่งมอบได้ปลายปีนี้ ซึ่งอาจทับซ้อนกับส่วนที่รัฐบาลจัดหา จึงมีข้อสรุปว่าให้รัฐบาลเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ภายในสิ้นปีนี้ 100 ล้านโดส ในส่วนการจัดหาวัคซีนของรพ.เอกชนยังดำเนินการได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, จส.100, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, innnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังพบกับตัวแทนบริษัทผู้ผลิตวัคซีนซิโนฟาร์ม ประเทศจีน ว่า ยังไม่ได้ถึงขั้นเจรจาต้องเจรจากับบริษัทผู้ผลิตที่มีความพร้อม วัคซีนที่จะเข้ามาในประเทศไทยต้องขึ้นทะเบียนตามระบบ อย. โดยประชาชนเลือกฉีดไม่ได้เพราะแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน แต่ยืนยันว่าทุกยี่ห้อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า บ.ซิลิฟาร์มา จก. ได้ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาแล้ว คาดว่าน่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า เดือนพ.ค. จะมีวัคซีนซิโนแวคเข้าอีก 3.5 ล้านโดส แบ่งเป็น 6 พ.ค.1 ล้านโดส 14 พ.ค. จีนบริจาค 5 แสนโดส และสิ้นเดือนพ.ค. อภ.สั่งซื้อเพิ่มอีก 2 ล้านโดสเท่ากับมีวัคซีนแล้ว 6 ล้านโดส ยืนยันว่าไม่ได้ซื้อในราคาแพง และราคาวัคซีนแต่ละตัวจะถูกลงเรื่อยๆ ตามกลไกอุปสงค์อุปทานของตลาด ปัจจุบันเหลือวัคซีนโมเดอร์นาที่ยังราคาสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศบค.ชี้แจง10 ข้อเท็จจริงเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด เรียบเรียงให้เห็นที่มา-เหตุผลพร้อมข้อสรุปจากวงประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชน ยืนยันรัฐบาลไม่เคยสั่งระงับภาคเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-ซิลิฟาร์มา และโมเดอร์นาได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนของโมเดอร์นา กับอย.แล้ว หากได้รับการอนุมัติทะเบียน บริษัทฯ จะประสานงานกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อจัดหาและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทั้งประเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้

#### 3.ยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย)

## ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.ม.สธ. พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม หรือเรื่องลิขสิทธิ์ยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งมีบริษัทยาในประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย โดยองค์การเภสัชกรรมรอขั้นตอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียกบริษัทมาสอบถามว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงหรือไม่ หากไม่มีจะปฏิเสธการจด แต่หากบริษัทนอกจดลิขสิทธิ์ได้ ก็ต้องเจรจากันต่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, ไทยโพสต์

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงการจัดหาฟาวิพิราเวียร์ ว่า อยู่ในระยะศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ คาดว่าจะเป็นไปได้ด้วยดี จะผลิต 3.6 แสนเม็ด ใน 3 ล็อตการผลิต ขณะเดียวกันได้สต็อกวัตถุดิบจากอินเดียและจีนเพื่อทยอยผลิตต่อไป คาดว่าจะได้ทะเบียนจากออย.ประมาณเดือน ส.ค. ขณะเดียวกันได้จัดหาเม็ดสำเร็จเข้ามาใช้ โดยเดือนพ.ค. ส่งเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ด เพราะอัตราการใช้ขณะนี้ค่อนข้างสูง และจะพิจารณาสั่งเพิ่มต่อไปจนถึงเดือน ส.ค. ที่จะผลิตได้เอง

#### 4.ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเนชั่นพีค, สำนักข่าวไทย, จส,100, thebangkokinsight, nationtv, thaigov,innnews, tnnthailand, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, one31, 77kaoded, kapook)

-**กทม.** ติดเชื้อเพิ่ม 417 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 224 ราย **นนทบุรี** เพิ่ม 124 ราย เสียชีวิต 2 ราย **เชียงใหม่** เพิ่ม 59 ราย อากาศหนัก 13 ราย **เชียงราย** เพิ่ม 26 รายเสียชีวิต 1 ราย **นครศรีธรรมราช** เพิ่ม 46 ราย จับบอนไก่ชนพบนกพันติดโควิด กักตัวเจ้าหน้าที่ 18 คน **ประจวบฯ** เพิ่ม 11 ราย พบชาวอังกฤษติดโควิดเสียชีวิตที่รพ.หัวหิน มีไหมไลน์สัมผัสคนในครอบครัว **ชลบุรี** เพิ่ม 151 ราย คลัสเตอร์สถานบันเทิง วงเลี้ยงสังสรรค์ เดินทาง **พระนครศรีอยุธยา** เพิ่ม 11 ราย มีชาวอินเดียด้วย เตรียมคัดกรองแบบโดโรฟรุ **ระยอง** เพิ่ม 15 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง ขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ใน 6 จุดเสี่ยงเกาะเสม็ด รีบตรวจหาเชื้อ **จันทบุรี** เพิ่ม 32 ราย **นครราชสีมา** ปลัดอำเภอเมืองติดเชื้อ ปิดที่ทำการอำเภอเพื่อทำความสะอาดและค้นหา กลุ่มเสี่ยงทั้งข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการช่วงวันที่ 19-29 เม.ย. พบติดเพิ่มอีก 31 ราย **พิจิตร** สั่งปิดหมู่บ้าน กักตัวผู้เสี่ยงสูง 300 คน หลังพบผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งร้อย ล่าสุดพบติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชาวเมืองพิจิตรและตะพานหิน **มุกดาหาร** สั่งปิดหมู่บ้านก้านเหลืองตง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง ให้ประชาชนกักตัว 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย และมีผู้สัมผัสจำนวนมาก **ยะลา** ปิดหมู่บ้านเกาะ อ.กรงปินัง สสจ.ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก หลังพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง **สงขลา** คลัสเตอร์ใหม่พนักงานร้านเฟอ อินเตอร์ อ.เมืองสงขลา ติดโควิด 17 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 400 คน **พัทลุง** พนักงานสำนักงานขนส่งพัทลุงติดเชื้อ ปิดสำนักงาน 2 วัน พร้อมประกาศล็อกดาวน์อีก 2 หมู่บ้าน **เลย** แจ้งดำเนินคดีสามี-ภรรยาติดโควิด กลับจากชายลอตเตอรี่ไม่รายงานตัว-ปกปิดไหมไลน์ **สุราษฎร์ธานี** พระอธิการทองสุข กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดกรวด มรณภาพจากโควิด 19 รายแรก **ขสมก.** ประกาศว่าหัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 และพนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถโดยสารอุ้มบุรี ติดเชื้อแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร **ธ.ก.ส.** พนักงานสำนักงานใหญ่ติดเชื้อ **ไปรษณีย์ไทย** ปิดศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ **ป.ป.ช.** กักตัวเจ้าหน้าที่ 54 คน หลังมีผู้ติดเชื้อ 1 รายร่วมประชุม **รพ.รวมแพทย์ชัยนาท** เวนแปลและบุคลากรอีกคนติดเชื้อ ตรวจกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงพบติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย **ทำเนียบฯ** เจ้าหน้าที่ 3 รายติดเชื้อล่าสุดพบเพิ่มอีก 2 ราย

#### 5.ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตที่บ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ one31

-เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมอุปกรณ์นำยามาเชื้อและชุดป้องกันโควิด เข้าไปเก็บศพชายวัย 42 ปี ที่ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก จ.สมุทรปราการ มีแม่วัย 60-65 ปี ซึ่งติดโควิดเช่นกันนั่งเฝ้าศพลูกชาย โดยมีอาการป่วยหนักจนขับถ่ายประอะเปื้อนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ต้องจัดทีมปิดปลอบจิตใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, innnews)

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกตว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ทราบผลจนถึงเสียชีวิต 3 วัน ทำให้ตีความได้ว่าภาวะระบาดรอบนี้รุนแรงมาก อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นจากการรอคิวตรวจ รอผลตรวจ รอเตียง และรอยา สธ.ควรวิเคราะห์กระบวนการรักษาเพื่อลดระยะเวลารอคอยให้เหลือน้อยที่สุด

#### 6.บุคลากรทางการแพทย์ถูกกักตัว/ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (nationtv, thaiPBS, คมชัดลึก)

-รพ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ปิดตึกคนไข้ใน กักตัวแพทย์ พยาบาล จนท. 16 คน หลังพบหญิงวัย 85 ปี ติดโควิด  
-รพ.แม่สาย จ.เชียงราย ปิดบริการถึงวันที่ 14 พ.ค. เพื่อทำความสะอาด เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตที่รพ. ทำให้แพทย์ 7 คนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องกักตัว

-รพ.รัชฎา จ.ตรัง ตรวจหาเชื้อบุคลากรทางการแพทย์ 70 คน พบติดเชื้อเพิ่มอีก 28 ราย รวมติดเชื้อแล้ว 34 ราย รอผลอีก 50 คน

#### 7.วิจารณ์ กม.คุมโควิดฉบับล่าสุด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, kapook, sanook

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 22) เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 3 โดยโลกออนไลน์ได้วิจารณ์ในส่วนหลักการและเหตุผล ที่ระบุว่าภาวะระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นช่วงเทศกาล ประกอบกับประชาชนขาดการระมัดระวังตัว ผ่อนคลายไปกับสถานการณ์การควบคุมโรคที่ดีขึ้น จนเป็นผลให้การระบาดแพร่หนัก โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ รัฐบาลหัดยอมรับความผิดพลาดที่ปล่อยปละละเลย ไม่เข้มงวดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ และยังจัดหาวัดขึ้น

ได้น้อย-ได้ล่าช้า จนมีผู้เสียชีวิตเป็นร้อย

#### 8.ขอให้ผ่อนปรนมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ thaiPBS

-กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโต๊ะจีน เรียกร้องให้รัฐออกมาตรการเยียวยา หรือผ่อนคลายนโยบายให้สามารถจัดงานเลี้ยงได้ หลังมีการประกาศยกระดับมาตรการคุม COVID-19

-แม่ค้าขายข้าวต้มปลา ตลาดใต้รุ่งหน้าอำเภอเมืองชลบุรี ระบุ คำสั่งห้ามนั่งกินที่ร้านทำให้ยอดขายตกลง อยากขอผ่อนผันให้นั่งกินได้แต่ให้เว้นระยะห่าง

-เจ้าของร้านข้าวขาหมู อ.เมืองชลบุรี ระบุ อยากให้ผ่อนผันร้านค้าที่เปิดโล่งสามารถนั่งกินในร้านได้และให้เว้นระยะห่าง เนื่องจากร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้ายังเปิดได้ ทั้งที่มีคนแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ one31

-นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง จ.เชียงใหม่ และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ผ่านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอให้ทบทวนมาตรการห้ามนั่งกินอาหารในร้าน เนื่องจากเชียงใหม่เริ่มมีการระบาดลดลงแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวถึงคำสั่งให้ 6 จังหวัดสีแดงเข้มงดนั่งกินอาหารในร้าน ว่า จะสร้างผลกระทบต่อยอดขายลดลงวันละ 1,000 ล้านบาท อยากขอผ่อนผันไปก่อน 7 วัน เนื่องจากมีวัตถุดิบสต็อกไว้ หรือพิจารณาให้นั่งกินในร้านที่ได้รับตรา SHA เมื่อครบ 14 วันแล้วจะจัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่าง มีฉากกั้น รวมทั้งจะให้ร้านอาหารยกระดับให้ได้รับตรามาตรฐาน SHA เพื่อความสบายใจและปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ และขอให้รัฐบาลเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ koratdaily

-ผู้ประกอบการนวดแผนไทย ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ นครราชสีมา ให้ผ่อนปรนเปิดกิจการ ลดค่าเช่า และเปิดนวดเท้าได้ พร้อมเสนอมาตรการป้องกันเข้มขึ้นหากเปิดให้บริการ

#### 9.น้ำค่อมเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ thaiPBS

-นายอาคม ปรีดากุล หรือ น้ำค่อม ขวนขึ้น นักแสดงตลกชื่อดัง เสียชีวิตแล้วหลังติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาในรพ. ตั้งแต่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา กำหนดฌาปนกิจศพในวันเดียวกับที่เสียชีวิต เวลา 15.00 น. ที่วัดพระศรีมหาธาตุ โดยจำกัดจำนวนคนเข้าร่วม

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ชื่อนายต้นไม้ กล่าวโทษรัฐบาลว่าทำให้น้ำค่อมและประชาชนอีกหลายคนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, nationtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แสดงความเสียใจกรณีน้ำค่อมเสียชีวิต รวมถึงผู้เสียชีวิตทุกรายและครอบครัว ระบุ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่พบในกทม.ที่มีเครือข่ายในการส่งต่อผู้ป่วยจำกัด สธ.จึงช่วยตั้งศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้มีเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยมากขึ้น

#### 10.แรงงานเรียกร้องฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, innnews)

-กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และกลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาติ ให้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และเปิดให้ผู้มีความพร้อมในการจัดหาเพื่อฉีดให้แก่คนใกล้ชิด และพนักงานในสถานประกอบการ ลดภาระของรัฐ โดยครอบคลุมแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย ขณะที่เครือข่ายฯ ในหลายจังหวัดส่งตัวแทนยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ-ศูนย์ดำรงธรรม เรียกร้องหลักประกันแรงงาน ทั้งยกเลิกการจ้างงานแบบชั่วคราว-ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้รัฐบาลให้ความสำคัญแก่พนักงานส่วนอื่นของรพ. เช่น เจ้าหน้าที่เปเล เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนพนักงานขับรถ ฯลฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายรังษี อุปแก้ว เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขานครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวมุกดา ชัยนอก พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ตัวแทนสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย และพวกรวม 10 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายกฯ ผ่านผู้ว่าฯ นครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้แรงงานในทุกประเด็นช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และหนังสือร้องเรียนเรื่องพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขอรับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณโดยตรง ไม่ใช่เงินบำรุงของรพ.หรือหน่วยงานต้นสังกัด

#### 11.รับคนไทยกลับจากอินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-กองทัพอากาศ เผย ก.การต่างประเทศขอให้เตรียมความพร้อมเครื่องบินแอร์บัส A320 พร้อมเจ้าหน้าที่นักบิน แพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เพื่อไปรับคนไทยที่ติดเชื้อโควิด 19 จากประเทศอินเดีย คาดว่าจะออกเดินทางได้ 1 พ.ค.

#### 12.โหมไลน์ผู้ป่วยไม่ตรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

## ประเด็นข่าว

-จากกรณีผู้ป่วยโควิด 19 ใน จ.พัทลุง อັคคิประบูว่า เจ้าหน้าที่ที่สอบสวนโรคลงใหม่ไลนผู้ป่วยหลายรายไม่ตรงกับกาจ้งของผู้ป่วย ทำให้พ่อแม่ญาติ ร้านค้า สถานที่ที่อยู่ในใหม่ไลนได้รับผลกระทบ นพ.สสจ.พัทลุง ยอมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดและจะกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานให้รัดกุมมากขึ้น

## 13.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : line

-มีการส่งต่อข้อมูลว่า ดีโอดด์สยามปิด 1 สัปดาห์ เนื่องจากมีนักเรียนไทยซื้อสายอินเดียที่ไปเรียนหนังสือที่อินเดียกลับไทยและนำเชื้อสายพันธุ์อินเดียมาแพร่ เมื่อวานตรวจพบ 8 ราย ตอนนี้ไทยมีทั้งสายพันธุ์อินเดียและอังกฤษ โดยอินเดียแรงกว่าอังกฤษ 10 เท่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-เพจ The Old Siam Shopping Plaza ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ได้คูกล้องวงจรปิดและตรวจสอบทางสาธารณสุขแล้ว ไม่มีใน Timeline ของผู้ติดเชื้อ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

## มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, จส.100, ศูนย์ข่าวแปปซิก, ประชาชาติธุรกิจ, workpointtoday, thestandard)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม EOC สธ. เป็นที่งสถานการณ์การแพร่ระบาดในกทม. มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมจับตาดักลาสเตอร์คลองเตย พบติดเชื้อแล้ว 67 ราย ช่วง 27-30 เม.ย. มีแผนตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย, ศูนย์การค้าไอทีสแควร์, ซอยสุขสวัสดิ์ 24 ฯลฯ เป้าหมายกว่า 5,300 ราย ส่วนศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตรซึ่งเริ่มเปิดวันนี้ (30 เม.ย.) เป็นวันแรก เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ยังตกค้างหรือยังไม่มียาพยาบาลไปรับ สามารถโทร 02-079-1000 ซึ่งมี 40 คู่มือสาย โดย AIS สนับสนุนตั้งคอลเซ็นเตอร์ให้ ผู้ป่วยที่เข้ามาศูนย์แรกรับและส่งต่อจะได้รับการตรวจคัดแยกอาการ หากเป็นผู้ป่วยสีแดงจะส่งรพ.ทันที แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลือง จะรักษาภายในศูนย์ฯ มีบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ รถเอ็กซเรย์และรถซีวีวีร์รัย พร้อมให้บริการ ส่วนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว หากไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านไลน์หมอมพร้อม สามารถติดต่อรพ.ที่ใช้บริการอยู่ หรือแจ้งกับอสม.ประจำหมู่บ้านได้ และสามารถทยอยลงทะเบียนได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, pattayamail, Chiangmai-mail

-ศบค.ปรับมาตรการตามระดับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ 3 สี 3 ระดับ ได้แก่ สีแดงเข้ม-พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดง-พื้นที่ควบคุมสูงสุด และสีส้ม-พื้นที่ควบคุม เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, thestandard, thai.gov, businesstoday)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติ ครม. วันที่ 27 เม.ย. เห็นชอบการกำหนดอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมายใน 31 พ.ร.บ. ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกฯ ว่า ไม่ใช่การควมรวมอำนาจของนายกฯ และไม่ใช่อการลดบทบาทของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนการออกมมติได้มีการหารือว่าเพื่อให้การออกคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนเห็นด้วยว่าจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาความคล่องตัวมากขึ้น ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รุมว.สธ. ระบุว่า ไม่เคยรู้สึกว่านายกฯ รวบอำนาจ การทำงานร่วมกันเป็นเวลาเกือบ 2 ปีเป็นไปด้วยดี มีการพูดคุยหารือกันโดยตลอดและยังจะทำงานร่วมกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรุมว.สธ. ตรวจความพร้อมศูนย์แรกรับและส่งต่อ ที่อาคารกีฬาเนมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ระบุ คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์จะช่วยผู้ติดเชื้อตกค้างเข้าสู่ระบบได้ โดยข้อมูลเวลา 14.00 น. มีผู้ติดเชื้อติดต่อศูนย์แรกรับและส่งต่อแล้ว 20 ราย เป็นการโทร.เข้า 0-2079-1000 จำนวน 18 ราย และเดินทางมาเอง 2 ราย ได้ส่งต่อรักษาแล้วทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย)

-บอร์ด สปสช. มีมติให้ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการจ่าย เพื่อรองรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเดียวกับ มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนงบประมาณใช้จากงบใช้จ่ายเงิน (กู้) เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-ก.การต่างประเทศ เผย ศบค.ให้คนที่ได้ใบอนุญาตเข้าไทยตั้งแต่ 1 พ.ค. ต้องกักตัว 14 วันทุกกรณี และได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยในอินเดีย ยกเลิกและระงับการออกเอกสาร COE สำหรับชาวต่างชาติในอินเดียเข้ามาในไทยแล้ว ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ปัจจุบันมีเที่ยวบินของแอร์อินเดียขออนุญาตเข้าประเทศไทย สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ส่วนการนำคนไทยกลับประเทศ ในเดือน พ.ค. มีคนไทยลงทะเบียนขอกลับเข้าประเทศไว้ล่วงหน้าแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-กรมอนามัย แนะนำประชาชนหรือร้านอาหารที่ทำอาหารกล่องให้กับผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน รพ.สนามต่างๆ ต้องใส่ใจความสะอาดและหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารล่วงหน้าเกิน 4 ชั่วโมง เพราะจะทำให้อาหารบูดเสียได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ntiontv, จส.100

-กรมอนามัย สำรวจพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 77 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และพบการติดเชื้อในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ถึง

## ประเด็นข่าว

ร้อยละ 81.5 แนะนำให้ตั้งครุฑควรวัดวัคซีนป้องกันหลังอายุครุฑ 12 สัปดาห์และป้องกันตัวเองต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ntiontv.

-สสจ.ลำปาง ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ จ.เชียงใหม่ 2 ชุด และพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีหากได้รับการร้องขอเพิ่มเติม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ)

-องค์กรสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ร่วมกับแพทย์สภา ระดมเทคโนโลยีสนับสนุน รพ.สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รพ.สนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และรพ.สนามธรรมศาสตร์ ก่อนขยายไปพร.อื่นๆ ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-รมว.คมนาคม เผย บุคลากรที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจในสังกัด ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ระหว่างการรักษา 162 ราย ติดเชื้อสะสม 195 ราย คิดเป็น 0.17% ของบุคลากรทั้งหมด เสียชีวิต 1 ราย และอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 1,666 คน ได้ย้าให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุข และตรวจเชิงรุกบุคลากรในสังกัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-รมช.ศธ. สนับสนุนให้เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้บุคลากรทางการศึกษา พร้อมให้ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, one31, innnews, ntiontv, Mcot, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, sanook)

-กทท. ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% หรือประมาณ 5 ล้านคน โดยจะเริ่มทยอยฉีดตั้งแต่ม.ย.-ธ.ค. 2564 ได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน 2 ส่วน คือ รพ.ในสังกัดกทท.และรพ.อื่นๆ ที่เข้าร่วม 115 แห่ง และหอการค้าไทยประสานจัดหาพื้นที่ให้บริการ 14 แห่ง คาดว่าจะฉีดวัคซีนได้ราว 25,000 คนต่อวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, สยามกีฬา

-กทท. ยกกระดับมาตรการควบคุม โดยให้งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น และเปิดให้บริการถึง 21.00 น. นอกจากนี้ ยังมีมติปิดสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้นสถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง เปิดไม่เกิน 21.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-สช. ร่วมกับกทท. และภาคีเครือข่าย จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community isolation) ในชุมชนคลองเตย โดยใช้พื้นที่วัดสะพาน เขตพระโขนง แยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนเพื่อลดการแพร่ระบาดและดูแลเบื้องต้นระหว่างรอส่งต่อรพ. โดยเปิดแห่งแรก 30 เม.ย.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS

-กองทัพอากาศ ร่วมกับ สปคท. จัดตั้งหน่วยบริการตรวจโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. เวลา 07.30-15.00 น. ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ให้บริการวันละ 1,000 คน ส่วนข้าราชการทหารอากาศให้บริการ 15.30-18.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-มหาเถรสมาคม มีมติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ 1.ให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 2.ให้เจ้าคณะผู้ปกครอง กำชับวัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของ สธ. และมาตรการแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด 3.ให้ทุกวัดสงเคราะห์จัดฌาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโควิด หากขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการให้แจ้งเรื่องผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อส่งเรื่องมาที่สำนักงานเลขาฯ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อพิจารณาสนับสนุนกับปิยภังค์ต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งศูนย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 25-30 เม.ย. รับเรื่อง 100 ราย ช่วยประสานหาเตียงได้ 90 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นักวิจัยจุฬาฯ พบ “รูติน” ซึ่งเป็นสารสกัดจากเปลือกส้มฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้ อยู่ในช่วงพัฒนาเป็นยา

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**กรณีข่าวตัวถวยพุทธบูชา**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า เหตุการณ์อดีตเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งตัดคอตัวเองอ้างถวยเป็นพุทธบูชา มีแนวโน้มเกิดจากการผสมกันของความเชื่อและความคิดที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา จึงอยากให้ประชาชนนำเรื่องแก่นแท้และความเชื่อทางศาสนา มาศึกษาและทำความเข้าใจ และขอให้คนที่เชื่อและศรัทธาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตระหนักและซึ้งใจอย่างมาก รวมถึงพูดคุยอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเข้าใจกับครอบครัวที่มีความเชื่อที่ค่อนข้างอันตราย เพื่อป้องกันความสูญเสียกับตนเองกับครอบครัว ซึ่งจากการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพบว่ายังมีการผลิตซ้ำจากบางสื่อมวลชนและผู้ชมบางส่วน รวมถึงมีการส่งต่อภาพที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนไม่ผลิตซ้ำ และหยุดส่งต่อกรณีนี้และกรณีอื่นๆ

**แนะคนอ้วนดูแลสุขภาพ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, thailandplus

-กรมอนามัย เผยกลุ่มวัยทำงานมีภาวะอ้วน กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการและมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ หวั่นสุขภาพแย่นะยะยาว แนะกินอาหารถูกหลักโภชนาการ หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยลดเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

**วันคุ้มครองผู้บริโภค**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-อย. เผย วันที่ 30 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการต่างๆ และให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเอาเปรียบ หรือรู้ไม่เท่าทันกลยุทธ์การโฆษณา โดยตั้งแต่ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564 อย.ได้เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ทั้งคดีโฆษณา ผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการผิดกฎหมาย รวม 1,005 คดี เป็นเงิน 17,080,950 บาท สั่งระงับโฆษณาทางสื่ออีมีอาร์เก็ตเพลส 4,330 รายการ รวมทั้งส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป และจัดทำข้อมูลสื่อสารเพื่อเตือนภัยผู้บริโภค พร้อมทั้งเตือนผู้ประกอบการหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทางกม.อย่างเคร่งครัด